

Số: 125/BC-UBND

Bù Đăng, ngày 19 tháng 4 năm 2024

## BÁO CÁO

### Giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9 (kỳ họp cuối năm 2023), HĐND huyện khóa VII

Thực hiện Công văn số 01/HĐND ngày 12/01/2024 của HĐND huyện về giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa VII.

UBND huyện báo cáo giải trình như sau:

#### 1. Lĩnh vực giao thông - kinh tế và hạ tầng:

**1.1. Cử tri Nguyễn Văn Quý - Thôn Thống Nhất, xã Đak Nhou phản ánh:** Đường vào trạm y tế xã mới hoàn thành và đưa vào sử dụng, nhưng nay đã xuống cấp, lề đường bị sạt lở. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện (đơn vị chủ đầu tư) sớm kiểm tra, có hướng khắc phục.

#### Nội dung giải trình:

Tuyến đường vào trạm y tế xã Đak Nhou được đầu tư xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 6/2023 có tổng chiều dài 203m. Đến thời điểm hiện tại, mặt đường công trình trên vẫn đảm bảo chất lượng (không có hiện tượng hư hỏng xuống cấp). Tuy nhiên, một vài vị trí bên trái tuyến (đoạn tiếp giáp với đất nhà ông Nguyễn Văn Quý). Trong quá trình thi công xây dựng ông Nguyễn Văn Quý (cử tri) không cho đơn vị thi công đổ đất thêm phần taluy (với lý do đất tràn vào đất vườn nhà ông đang canh tác), đơn vị thi công đã tự khắc phục bằng việc dùng đá để kê đất, để quá trình lu lề đường đất không tràn vào đất vườn nhà ông Quý. Do bề rộng của taluy đất không đủ nên khi mưa lớn nước chảy vào các khe đá làm xói lở phần lề đường tại một vài vị trí như hiện tại. Để khắc phục các vị trí bị xói lở, UBND huyện đã chỉ đạo Ban QLDA yêu cầu đơn vị thi công khắc phục trong thời gian tới.

**1.2. Cử tri Lê Hiền - Khu phố Đức Hòa, thị trấn Đức Phong phản ánh:** Cầu sắt đi qua cánh đồng Bù Môn (hẻm bà Yến Cam đi vào), cầu bị tuột móng thụt xuống rất nguy hiểm cho người dân lưu thông. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn sớm kiểm tra, khắc phục sửa chữa kịp thời để đảm bảo an toàn giao thông trên cây cầu này.

#### Nội dung giải trình:

Ngày 30/01/2024, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với UBND thị trấn Đức Phong tiến hành kiểm tra thực tế cầu theo kiến nghị của cử tri. Qua kiểm tra nhận thấy móng cầu không có dấu hiệu bị tuột, hư hỏng; mặt cầu được lắp ghép bằng các tấm sắt gân chống trượt vẫn còn nguyên vẹn; hai mép cầu nối với đường BTXM bị cong vênh, tuy nhiên độ nằm trong giới hạn cho phép, không gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.



Trong dự án cải tạo Suối Đăk Woa do Ban QLDA ĐTXD tỉnh làm chủ đầu có tính toán xây dựng cầu này thành cầu Bê tông cốt thép. UBND huyện trả lời cho cử tri được rõ.

**1.3. Cử tri Diêu Thân - Thôn 5, xã Đồng Nai phản ánh:** Tuyến đường liên thôn từ thôn 5 - xã Đồng Nai (thôn 8 cũ) đi thôn Sơn Tân, xã Phú Sơn với chiều dài là 5 km đường đất cấp phối sỏi đỏ, hiện nay đã xuống cấp trầm trọng, gây khó khăn cho các phương tiện đi lại của người dân. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo ngành chức năng liên quan kiểm tra và nâng cấp, sửa chữa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân nhằm phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

**Nội dung giải trình:**

Ngày 30/01/2024, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với UBND xã Đồng Nai tiến hành kiểm tra thực tế tuyến đường nay. Theo ghi nhận thực tế, tuyến được chia làm 2 đoạn:

- Đoạn thứ nhất: Tuyến nhánh Đồng Nai - Phú Sơn dài khoảng 2 km, mặt đường rộng 5 m nền đường sỏi đỏ đã xuống cấp tạo thành mương, rãnh, hố sâu vào mùa mưa khó khăn trong việc đi lại.

- Đoạn thứ 2: Đồng Nai đi thôn Sơn Hòa, xã Thọ Sơn dài khoảng 1,5 km nền đường sỏi đỏ, mặt đường gồ ghề, tạo rãnh sâu vào mùa mưa việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Qua rà soát, 2 đoạn tuyến đường này đều nằm trong ranh quy hoạch khai thác khoáng sản bô xít theo Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ và nằm trên đất lâm phần. Do đó, việc đầu tư nâng cấp sửa chữa hiện nay chưa thể thực hiện được vì Quy hoạch khai thác khoáng sản là quy hoạch ngành quốc gia, đầu tư xây dựng các công trình nằm trong ranh quy hoạch khai thác khoáng sản là vi phạm quy định Luật khoáng sản.

Nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, UBND huyện đã có Báo cáo số 337/BC-UBND ngày 23/11/2023 để báo cáo UBND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh về các khó khăn vướng mắc trong việc đầu tư xây dựng các dự án, công trình có vị trí xây dựng nằm trong ranh quy hoạch khai thác khoáng sản.

Trong khi chờ văn bản hướng dẫn của các cấp, đề nghị cử tri chia sẻ cùng UBND huyện.

**1.4. Cử tri Phạm Huệ - Thôn Bình Hòa, xã Nghĩa Bình phản ánh:** Đề nghị huyện quan tâm đầu tư xây mới 3 nhà văn hóa ở các thôn: Bình Trung, Bình Minh và Bình Lợi; sửa chữa nhà văn hóa thôn Bình Hòa và thôn Bình Tiến; đồng thời, đầu tư các tuyến đường bê tông xi măng xã đã đăng ký của năm 2023 để xã Nghĩa Bình về đích nông thôn mới vào năm 2024.

**Nội dung giải trình:**

Ngày 18/7/2023, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến

năm 2050 tại Quyết định số 866/QĐ-TTg. Theo đó, địa giới hành chính xã Nghĩa Bình nằm trong quy hoạch tại Quyết định số 866/QĐ-TTg

Vì Quy hoạch khai thác khoáng sản là quy hoạch ngành quốc gia. Do đó, việc đầu tư xây dựng các công trình nằm trong ranh quy hoạch khai thác khoáng sản là vi phạm quy định Luật khoáng sản.

Nội dung mà cử tri kiến nghị cũng là nội dung mà UBND huyện đang quan tâm. UBND huyện đã có Báo cáo số 337/BC-UBND ngày 23/11/2023 để báo cáo UBND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh về các khó khăn vướng mắc trong việc đầu tư xây dựng các dự án, công trình có vị trí xây dựng nằm trong ranh quy hoạch khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, cho đến nay UBND tỉnh và các sở, ngành của tỉnh vẫn chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện, phải chờ có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành trung ương.

Trong khi chờ văn bản hướng dẫn của các cấp, đề nghị cử tri chia sẻ cùng UBND huyện.

**1.5. Cử tri Trần Văn Dương - Thôn 4, xã Đăng Hà phản ánh:** Hiện nay, một số bóng đèn trên tuyến đường điện chiếu sáng tại trung tâm hành chính xã Đăng Hà đã bị hư hỏng, (khoảng trên 50% bóng đèn bị cháy), nhưng chi phí thay bóng đèn quá lớn, xã không có khả năng để thay. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành liên quan bố trí kinh phí, sớm thay các bóng đèn đường đã bị hư để tạo điều kiện cho nhân dân Đăng Hà đón Tết Nguyên Đán 2024 an toàn hơn.

#### **Nội dung giải trình:**

Tuyến đường điện chiếu sáng tại trung tâm hành chính xã Đăng Hà được UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng đầu tư hoàn thành tháng 11/2021 và đã được bàn giao cho UBND xã Đăng Hà quản lý, vận hành sử dụng. Trước phản ánh của cử tri, UBND xã Đăng Hà đã tiến hành sửa 24 bóng đèn với tổng kinh phí: 10 triệu đồng từ ngân sách xã (đã hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2024).

#### **2. Lĩnh vực tài nguyên - môi trường, đền bù, giải phóng mặt bằng:**

**2.1. Cử tri Điều Vóc - Thôn Đak La, xã Đak Nhou phản ánh:** Tại thôn Đak La có 2 xưởng chế biến Điều (hộ Giang Ngọc và hộ Dũng Trang), hàng ngày xả khói và nước thải làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn sớm kiểm tra, xử lý.

#### **Nội dung giải trình:**

Qua ý kiến cử tri nêu trên. UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Đak Nhou đi kiểm tra thực tế, kết quả như sau:

Hiện tại, thôn Đak La có 2 Xưởng điều (Hộ ông Giang Ngọc và Hộ ông Dũng Trang) đang hoạt động trên địa bàn xã như đã nêu trên là đúng.

- Về xả nước thải: Qua kiểm tra xác minh thì vừa qua vào đúng dịp cuối năm 2023, 2 xưởng điều trên có tổng vệ sinh dọn dẹp tại cơ sở. Khi tổng vệ sinh thì có để nước chảy tràn ra tuyến đường giao thông nông thôn nên bà con cử tri phản ánh là đúng. Hiện tại, 2 xưởng điều trên không còn xả nước thải như cử tri phản ánh.

- Về xả khói: Qua kiểm tra, 2 cơ sở này đều sấy bằng điện, không dùng củi và các loại chất đốt khác nên không có xả khói ra ngoài môi trường như bà con cử tri phản ánh.

**2.2. Cử tri Trần Đình Lãm - Thôn Đak Wí, xã Đak Nhou phản ánh:** Đầu năm 2003 thực hiện chương trình làm nhà Văn hóa cộng đồng, thôn Đak Wí đã vận động nhân dân, trong đó có hộ ông Điều Đum đồng ý hiến 12m đất mặt đường, sâu 20m. Năm 2004, Ban quản lý thôn vận động ông Điều Đum bán 30m mặt đường, sâu 20m. Năm 2017, đất nhà ông Điều Lép (con trai ông Điều Đum) được cấp GCNQSDĐ (trong đó có diện tích đất của nhà văn hóa thôn). Hiện nay, ông Điều Lép đã bán đất cho người khác. Đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra lại hồ sơ của gia đình ông Điều Lép đề nghị cấp GCNQSDĐ (lần đầu) đối với thửa đất sát nhà văn hóa thôn Đak Wí đã đầy đủ, đảm bảo thủ tục đúng quy định của luật đất đai chưa (*các thành phần liên quan ký giáp ranh đất*).

**Nội dung giải trình:**

Qua nội dung cử tri phản ánh chưa thể hiện rõ thông tin thửa đất cần kiểm tra, xác minh. Do đó, đề nghị cử tri liên hệ UBND xã Đak Nhou để phối hợp xác định rõ vị trí thửa đất theo kiến nghị; đồng thời, cung cấp đầy đủ các hồ sơ, giấy tờ có liên quan đến việc hiến đất (12m đất mặt đường), mua đất (30m đất mặt đường) xây dựng Nhà văn hóa thôn Đak Wí của ông Điều Đum để làm cơ sở kiểm tra, xác minh theo kiến nghị.

**2.3. Cử tri Nguyễn Thị Thủy - Thôn 3, xã Minh Hưng phản ánh:** Dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư thôn 3, xã Minh Hưng hiện nay nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác quặng Bauxite theo Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính Phủ. Đề nghị UBND huyện kiến nghị cấp trên có hướng xem xét, giải quyết, bố trí tái định cư cho các hộ dân, giúp nhân dân yên tâm, ổn định cuộc sống.

**Nội dung giải trình:**

Hiện nay, trên địa bàn huyện có nhiều diện tích thuộc các xã nằm trong phạm vi quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và nằm trong phạm vi khu vực dự trữ khoáng sản Quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1277/QĐ-TTg ngày 01/11/2023. Do đó, đối với các công trình, dự án nằm trong phạm vi dự trữ, thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản trên địa bàn huyện, UBND huyện đã có báo cáo, kiến nghị với UBND tỉnh về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan sâu sát, tham mưu kịp thời cho UBND huyện đối với nội dung trên, để có hướng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với Dự án Khu tái định cư thôn 3, xã Minh Hưng nói riêng và các công trình, dự án nói chung trên địa bàn huyện.

**2.4. Tổ đại biểu HĐND huyện đơn vị bầu cử tại xã Minh Hưng:** Đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan mời Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên Môi trường để kiểm tra, khảo sát, đề xuất UBND huyện giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri Nguyễn Bằng - Thôn 2, xã Minh Hưng theo yêu cầu của UBND huyện tại Báo cáo số 412/BC-UBND huyện ngày 08/12/2023 của UBND huyện Bù Đăng.

**Nội dung giải trình:**

Bộ Bản đồ đo đạc chính quy xã Minh Hưng được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước phê duyệt đã có giá trị pháp lý. Do đó, việc điều chỉnh hành lang lộ giới ra khỏi tuyến đường thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường. Vì vậy, UBND huyện ghi nhận ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND huyện và sẽ mời các đơn vị chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, khảo sát và cho ý kiến giải quyết đối với kiến nghị của cử tri.

**2.5. Cử tri Lê Văn Thi - Thôn 4, xã Bom Bo phản ánh:** Trong năm 2023, thôn 4 xã Bom Bo đã được Huyện ủy, UBND huyện có chủ trương giao diện tích đất và Hội trường xã Bom Bo cũ cho nhân dân thôn 4 và cho Công an xã làm trụ sở. Tuy nhiên đến nay chưa có văn bản chính thức. Đề nghị UBND huyện sớm có văn bản chính thức để thôn 4 xây dựng kế hoạch vận động nhân dân đóng góp tiền ngay từ đầu năm 2024 để tu sửa, nâng cấp Hội trường... làm nơi hội họp và đảm bảo đạt tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

**Nội dung giải trình:**

Căn cứ Thông báo số 859-TB/HU ngày 22/9/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy, theo đó, BTV Huyện ủy đã thống nhất chủ trương giao đất và tài sản trên đất Trụ sở xã Bom Bo (cũ) để làm Nhà văn hóa thôn 4, xã Bom Bo với diện tích khoảng 1.187m<sup>2</sup>, phần diện tích còn lại khoảng 1.210m<sup>2</sup> giao cho Công an xã Bom Bo làm Trụ sở. Hiện nay, UBND huyện đã đưa các diện tích sử dụng với các mục đích theo chủ trương nêu trên vào trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Bù Đăng để trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. Sau khi Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Bù Đăng được UBND tỉnh phê duyệt, UBND huyện sẽ chỉ đạo các ngành chuyên môn tham mưu các trình tự, thủ tục giao đất theo đúng quy định.

**2.6. Cử tri Phan Thành Phương - Thôn 6, xã Phước Sơn phản ánh:** Năm 2006, gia đình ông được cấp sổ đỏ, trên sổ có thể hiện đường mòn đi lại. Tuy nhiên đến năm 2018, gia đình ông được cấp đổi sổ lại thì trên sổ lại không thể hiện đường mòn. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét, giải quyết cho gia đình ông.

**Nội dung giải trình:**

Theo Báo cáo số 87/CNVPĐKĐĐ ngày 30/01/2024 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện: Qua trích lục hồ sơ khu đất nhà ông Phan Thành Phương được đo đạc theo bản đồ chính quy năm 2014 thửa đất trên không thể hiện đường. Đề nghị ông Phan Thành Phương liên hệ Chi nhánh Văn phòng

Đăng ký đất đai huyện Bù Đăng để được xác minh hiện trạng và hướng dẫn thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định.

**2.7. Cử tri Ngô Thị Tươi - Thôn 3, xã Phước Sơn phản ánh:** Hiện nay trên địa bàn thôn 3 có 01 lò đốt than hoạt động, khói bụi gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe của bà con xung quanh. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn sớm kiểm tra, xử lý.

**Nội dung giải trình:**

Qua Báo cáo của UBND xã Phước Sơn, ngày 16/02/2024 UBND xã Phước Sơn đã thành lập tổ kiểm tra tại cơ sở sản xuất than sinh học An Bắc Lùng tại thôn 3, xã Phước Sơn. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang hoạt động có để khói và bụi bay ra bên ngoài ảnh hưởng đến cuộc sống; cơ sở không cung cấp được giấy phép hoạt động bảo vệ môi trường. Ngày 19/02/2024 UBND xã đã mời ông An Bắc Lùng là chủ cơ sở làm việc làm rõ hành vi về việc hoạt động không có giấy phép môi trường. Đề nghị cơ sở ngưng hoạt động và khắc phục việc khói bụi đã bay ra làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân trong khu dân cư. UBND xã Phước Sơn đang hoàn thiện hồ sơ để trình UBND huyện và các phòng ban chuyên môn của huyện xem xét, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường đối với ông An Bắc Lùng là chủ cơ sở sản xuất than sinh học tại thôn 3, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

**2.8. Cử tri Hoàng Cao Cương - Thôn 3, xã Phước Sơn phản ánh:** Suối Đak Nu vào mùa mưa bị ô nhiễm nguồn nước do trại heo đầu nguồn thải ra (trại heo thuộc thôn 2, xã Thống Nhất). Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn sớm kiểm tra, xử lý.

**Nội dung giải trình:**

Với kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Thống Nhất tiến hành kiểm tra, xác minh theo kiến nghị trên. Kết quả kiểm tra: Qua xác minh thực địa và làm việc với ông Hoàng Cao Cương đã xác nhận: Trại heo tại thôn 2, xã Thống Nhất không xả nước thải ra Suối Đak Nu như ông phản ánh ban đầu (*Kèm theo Biên bản làm việc xác minh nội dung kiến nghị của ông Hoàng Cao Cương*)

**2.9. Cử tri Hứa Văn Lập - Thôn 4, xã Đoàn Kết phản ánh:** Năm 2022, gia đình ông đã tách 03 thửa đất để thừa kế cho con tại thửa đất số 175 tờ bản đồ số 28. Đến năm 2023, gia đình ông tiếp tục tách thêm 01 thửa để thừa kế cho con tại thửa đất số 175 tờ bản đồ số 28 nhưng không được, qua tìm hiểu thông tin, trên thửa đất của gia đình có 01 tuyến đường đi ngang qua (hiển thị trên bản đồ) nên không thể tách sổ thừa kế cho con được và gây khó khăn cho gia đình. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn sớm xem xét, giải quyết.

**Nội dung giải trình:**

Đề nghị ông Hứa Văn Lập liên hệ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bù Đăng để được xác minh hiện trạng và hướng dẫn thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định.

**2.10. Cử tri Trần Văn Anh (thôn 6) và cử tri Hứa Văn Lập (thôn 4) xã Đoàn Kết ý kiến:** Hiện nay, địa bàn xã Đoàn Kết được công bố việc quy hoạch quặng bauxít (Quyết định 866 của Thủ tướng Chính phủ). Qua công bố việc quy hoạch, nhân dân địa phương rất băn khoăn, lo lắng. Để tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương và nhân dân yên tâm đầu tư sản xuất. Đề nghị UBND huyện công bố ranh giới quy hoạch, thời gian quy hoạch để nhân dân yên tâm sản xuất.

**Nội dung giải trình:**

Ngày 29/01/2023, UBND huyện có Báo cáo số 39/BC-UBND về việc ảnh hưởng của khu vực khai thác, dự trữ khoáng sản Quốc gia theo Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và Quyết định số 1277/QĐ-TTg ngày 01/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Bù Đăng. Tại Báo cáo này, UBND huyện đã báo các nội dung khó khăn vướng mắc các vấn đề liên quan đến khai thác, dự trữ khoáng sản bô-xít để báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy. Sau đó, báo cáo UBND tỉnh và các sở, ngành.

Nội dung mà cử tri nêu, UBND huyện cũng đã nêu trong báo cáo. Cụ thể: *Theo Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và Quyết định số 1277/QĐ-TTg ngày 01/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ thì diện tích quy hoạch và khu vực dự trữ khoáng sản trên địa bàn huyện khá lớn. Tuy nhiên, hiện nay các địa phương chưa được tiếp cận đầy đủ các mốc giới quy hoạch ngoài thực địa để thuận lợi trong quá trình quản lý, bảo vệ khoáng sản bô xít; chưa được hướng dẫn nhận biết bô xít, xử lý khi phát hiện bô xít. Kiến nghị UBND tỉnh, các cấp sớm triển khai cắm các mốc giới bàn giao lại cho địa phương quản lý.*

**2.11. Cử tri Nguyễn Văn Chuyên - Thôn 3, xã Thống Nhất phản ánh:** Bãi rác tại thôn 3, vào mùa mưa, rác trôi theo dòng suối làm ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của bà con. Đề nghị UBND huyện sớm đầu tư xây dựng bãi rác mới.

**Nội dung giải trình:**

Phản ánh của cử tri, UBND huyện có ý kiến giải trình thuộc Nội dung thứ 4 tại Báo cáo số 418/BC-UBND ngày 15/12/2023 (kèm theo Báo cáo này).

**2.12. Cử tri Hoàng Thị Thoa - Thôn 3, xã Bình Minh phản ánh:** Các hộ gia đình khu Trung tâm hành chính xã Bình Minh đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ thuộc khu Trung tâm hành chính xã Bình Minh trong thời gian sớm nhất.

**Nội dung giải trình:**

Căn cứ Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 1277/QĐ-TTg ngày 01/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản Quốc gia.

Theo đó, hiện nay UBND huyện đang tạm ngưng giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai đối với các thửa đất nằm trong quy hoạch dự trữ, thăm dò và khai thác quặng Bauxite để chờ hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền.

**2.13. Cử tri Phan Văn Sang, Điều Rum và Nguyễn Thị Ninh - Thôn Bom Bo, xã Bình Minh phản ánh:** Các hộ gia đình thuộc diện cấp đất tái định cư tại khu Bảo tồn văn hóa dân tộc S'Tiêng sóc Bom Bo, xã Bình Minh từ năm 2011 đến nay vẫn chưa được cấp Giấy CNQSD đất. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xem xét cấp Giấy CNQSD đất cho các hộ thuộc diện cấp đất tái định cư tại khu Bảo tồn văn hóa dân tộc S'Tiêng sóc Bom Bo. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền cho biết cụ thể vào thời gian nào các hộ này nhận được Giấy CNQSD đất.

**Nội dung giải trình:**

UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra và cấp Giấy CNQSD đất cho các hộ theo đúng quy định pháp luật.

**2.14. Cử tri Võ Trọng - Thôn 3, xã Nghĩa Trung phản ánh:** Hiện nay, còn 06 hộ nằm trong diện ngập bổ sung đập Đaou2 (đập tại thôn Bình Trung, xã Nghĩa Bình) chưa nhận được tiền đền bù về diện tích và cây trồng. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn trả lời cho 06 hộ dân này biết thời gian nào thì các hộ được nhận tiền đền bù.

**Nội dung giải trình:**

Ban QLDA ĐT&XD tỉnh Bình Phước là đơn vị Chủ đầu tư đối với Công trình Hồ chứa nước Đaou2 thuộc dự án Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới tỉnh Bình Phước.

Ngày 29/11/2021, Ban QLDA ĐT&XD tỉnh đã đề nghị UBND huyện ban hành Thông báo thu hồi đất (phần diện tích ngập bổ sung) tại Công văn số 1216/BQLDA-KHTH. Theo đó, UBND huyện đã ban hành Thông báo thu hồi đất số 288/TB-UBND ngày 16/12/2021 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án: Công trình Hồ chứa nước Đaou2 thuộc dự án Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới tỉnh Bình Phước (phần diện tích ngập bổ sung).

Tuy nhiên, đến nay Ban QLDA ĐT&XD tỉnh vẫn chưa tiếp tục triển khai các bước tiếp theo để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án: Công trình Hồ chứa nước Đaou2 thuộc dự án Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới tỉnh Bình Phước (phần diện tích ngập bổ sung), gây khó khăn, thiệt hại cho người dân có đất thu hồi trong hoạt động, canh tác nông nghiệp và công tác điều chỉnh Giấy CNQSD đất.

UBND huyện đã đề nghị Ban QLDA ĐT&XD tỉnh nhanh chóng triển khai các bước tiếp theo để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đúng quy định. Ban QLDA ĐT&XD tỉnh đã có phúc đáp tại Công văn số 621/BQLDA-ĐHDANN ngày 30/6/2023. Theo đó, Ban QLDA ĐT&XD tỉnh đang trình hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư để có nguồn vốn thực hiện.

**2.15. Cử tri Mông Văn Sáu - Thôn 5, xã Đăng Hà phản ánh:** Công ty thủy điện Thái Tuyên tại thôn 10, xã Thống Nhất đã gây ngập úng một số diện



tích hoa màu của bà con nhân dân thôn 5 và thôn 6 xã Đăng Hà. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng ban liên quan làm việc với lãnh đạo Công ty thủy điện Thái Tuyên để có hướng giải quyết, đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người dân 2 thôn nói trên.

**Nội dung giải trình:**

Đề nghị cử tri liên hệ trực tiếp với Công ty Thủy điện Thái Tuyên để thỏa thuận giải quyết đối với thiệt hại thực tế xảy ra. Trường hợp không thỏa thuận được thì đề nghị cử tri có đơn kiến nghị gửi UBND xã để được hòa giải, hướng dẫn liên hệ cấp có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định pháp luật.

**2.16. Cử tri Lê Minh Hòa - Thôn 8, xã Nghĩa Trung ý kiến:**

**2.16.1.** Đề nghị huyện quan tâm đầu tư sớm xây dựng cây cầu Suối Đôn tại thôn 5, xã Nghĩa Trung và Đập nước Suối Đá thôn 8, xã Nghĩa Trung để giữ nước tưới tiêu cây trồng, phát triển sản xuất của bà con nhân dân.

**Nội dung giải trình:**

Ngày 30/01/2024, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với UBND xã Nghĩa Trung tiến hành kiểm tra thực tế tại vị trí này. Qua kiểm tra, vị trí trên chưa có cầu, nếu vào mùa mưa nước chảy siết sẽ không thể đi lại qua khu vực này. Việc đầu tư xây dựng cầu là cần thiết.

Tuy nhiên, Qua rà soát, vị trí cần xây dựng cầu nằm trong ranh quy hoạch khai thác khoáng sản bôxít theo Quyết định 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Vì Quy hoạch khai thác khoáng sản là quy hoạch ngành quốc gia. Do đó, việc đầu tư xây dựng các công trình nằm trong ranh quy hoạch khai thác khoáng sản là vi phạm quy định Luật khoáng sản.

Nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, UBND huyện đã có Báo cáo số 337/BC-UBND ngày 23/11/2023 UBND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh đề báo cáo các khó khăn vướng mắc về việc đầu tư xây dựng các dự án, công trình có vị trí xây dựng nằm trong ranh quy hoạch khai thác khoáng sản. Trong khi chờ văn bản hướng dẫn của các cấp, đề nghị cử tri chia sẻ cùng UBND huyện.

Đối với nội dung Đập nước Suối Đá thôn 8: Qua khảo sát, đánh giá thực địa và xem xét các văn bản có liên quan thì: Công trình này có tên là “ Hồ Suối Đá” được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch từ năm 2017. Tại Quyết định số: 2156/QĐ-UBND ngày 31/08/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Quy hoạch thủy lợi tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó Hồ Suối Đá thôn 8, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng được Quy hoạch tưới cho 140 ha với tổng vốn đầu tư: 60,483 tỷ đồng, tại Quyết định số 1072/QĐ-BNN-KH ngày 30/3/2017 giai đoạn 2017-2025.

**2.16.2.** Dự án Chợ Nghĩa Trung tổng cộng có mấy giai đoạn đầu tư, hiện tại đã đầu tư xong giai đoạn 1, còn giai đoạn 2 thời gian nào tiếp tục xúc tiến đầu tư xây dựng.

**Nội dung giải trình:**

Căn cứ Công văn số 1724/UBND-KT ngày 11/12/2018 của UBND huyện về việc thuận chủ trương chia giai đoạn để triển khai xây dựng Chợ Bù Na. Hiện nay giai đoạn 1 chợ Bù Na đã hoàn thành đạt 100% khối lượng, Nhà đầu tư Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Mỹ Lệ (Cty Mỹ Lệ) đang tiếp tục triển khai giai đoạn 2. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai nhà đầu tư gặp phải vướng mắc về giải phóng mặt bằng tại giai đoạn 2 còn 06 hộ dân chưa đồng thuận nhận tiền bồi thường nên không bàn giao mặt bằng cho Cty Mỹ Lệ thi công.

Ngày 22/9/2022, UBND huyện ban hành Thông báo số 180/TB-UBND về việc giải quyết các khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư tại dự án xây dựng Chợ Bù Na. Tại Thông báo có nêu rõ, giao Nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh quy hoạch theo quy định. Tuy nhiên, đến nay, Cty Mỹ Lệ chưa có hồ sơ trình điều chỉnh quy hoạch. Nên giai đoạn 2 của dự án chưa thể xây dựng và nghiệm thu hoàn thành. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng đôn đốc Cty Mỹ Lệ sớm triển khai thực hiện các công việc còn lại của giai đoạn 2. Dự án Chợ Bù Na, xã Nghĩa Trung là dự án xã hội hóa mang lợi ích cộng đồng, cũng như an sinh xã hội. Đề nghị cử tri chia sẻ cùng UBND huyện.

### **2.17. Cử tri Nguyễn Văn Hiểu - Công chức Tư pháp xã Nghĩa Trung ý kiến:**

**2.17.1.** Các tuyến đường (6/6 thôn) của xã Nghĩa Trung trước đây trên giấy chứng nhận QSDĐ đã được huyện, tỉnh cấp cho cá nhân và hộ gia đình ghi trên giấy chứng nhận là đường đất. Nay thực tế là đường nhựa hoặc đường bê tông xi măng. Do đó, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Phước đã ban hành Công văn số 251 ngày 22/04/2022 về xác minh hiện trạng việc thay đổi kết cấu đường. Như vậy việc mở đường, làm đường là do các cấp có thẩm quyền phê duyệt và quyết định. Nay công dân đi làm thủ tục tặng cho, sang nhượng, thừa kế, cấp đổi... thì yêu cầu người dân phải cung cấp Quyết định kết cấu đường từ đường đất sang đường nhựa hoặc đường bê tông xi măng kèm theo. Vậy người dân gặp ai? Cơ quan nào để xin Quyết định trên để đính kèm theo hồ sơ. Đề nghị UBND huyện xem xét giải quyết khó khăn cho người dân.

#### **Nội dung giải trình:**

Đề nghị cử tri liên hệ UBND xã để được cung cấp quyết định đối với đường do UBND xã làm chủ đầu tư. Đối với đường do huyện làm chủ đầu tư, UBND xã có trách nhiệm hướng dẫn người dân liên hệ Phòng Kinh tế và Hạ tầng để được cung cấp quyết định.

**2.17.2.** Người dân muốn xây dựng nhà thì phải chuyển mục đích sử dụng đất, thời gian xin chuyển mục đích thì phải đăng ký kéo dài chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi đã được phê duyệt, người dân đã đăng ký với các đơn vị đo đạc bản đồ thực hiện đo đạc kiểm tra hiện trạng vị trí đất chuyển mục đích. Nay người dân đã làm xong thủ tục xin chuyển mục đích để nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của huyện thì được trả lời là đất nằm trong quy hoạch Bauxite. Vậy bản vẽ đã nộp tiền rồi mà không chuyển mục đích được thì người dân có được hoàn trả lại hay không? Bản vẽ này người dân cầm giữ có giá trị gì không. Đề nghị UBND huyện xem xét trả lời cho người dân biết.

**Nội dung giải trình:**

Căn cứ Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 1277/QĐ-TTg ngày 01/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản Quốc gia.

Theo đó, hiện nay UBND huyện đang tạm ngưng giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai đối với các thửa đất nằm trong quy hoạch dự trữ, thăm dò và khai thác quặng Bauxite để chờ hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền. Đồng thời, để tháo gỡ và có hướng giải quyết đối với những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch dự trữ, thăm dò và khai thác quặng Bauxite trên địa bàn huyện, UBND huyện đã có báo cáo gửi Thường trực Huyện ủy, UBND tỉnh và các Sở, ngành của tỉnh để xem xét, giải quyết. Do đó, đề nghị cử tri chia sẻ với những khó khăn chung của huyện.

**2.18. Cử tri Lê Tiến Điện - Thôn 6, xã Đức Liễu:** Đập Darana đến nay đã hoàn thành nhưng chưa đi vào hoạt động vì chưa giải quyết đền bù xong cho 05 hộ còn lại, trong đó có gia đình ông. Đề nghị UBND huyện quan tâm xem xét giải quyết dứt điểm để đập đi vào hoạt động.

**Nội dung giải trình:**

Ngày 17/8/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1320/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ kiểm tra, rà soát việc thu hồi đất, bồi thường và giao đất tái định cư thực hiện công trình Hồ chứa nước Đarana thuộc Dự án Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới tỉnh Bình Phước.

Ngày 17/01/2024, Tổ kiểm tra đã báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát cho lãnh đạo UBND tỉnh. Theo đó, hiện nay Tổ kiểm tra đang hoàn thiện để trình UBND tỉnh ban hành Kết luận kiểm tra. Do đó, khi có Kết luận kiểm tra, UBND huyện thực hiện đúng nội dung Kết luận kiểm tra.

**2.19. Cử tri Trần Anh Lục - thôn 1, xã Đường 10 phản ánh:** Hiện nay trường Tiểu học Võ Thị Sáu đã đạt chuẩn quốc gia về giáo dục, trường được các cấp lãnh đạo quan tâm xây dựng khang trang, đáp ứng việc dạy và học, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại trường Võ Thị Sáu chưa được làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị UBND huyện quan tâm xem xét.

**Nội dung giải trình:**

UBND huyện đã chỉ đạo việc thực hiện kê khai, đăng ký cấp Giấy CNQSD đất đối với đất tổ chức (trường học) tại Công văn số 363/UBND-KT ngày 08/4/2022. Theo đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã ban hành hướng dẫn thực hiện kê khai, đăng ký cấp Giấy CNQSD đất cho các trường học tại Công văn số 18/CV-TNMT ngày 09/6/2022.

Đối với kiến nghị trên, đề nghị Trường Tiểu học Võ Thị Sáu thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 18/CV-TNMT ngày 09/6/2022 của phòng Tài nguyên và Môi trường.

**2.20. Cử tri Hồ Thị Phót - Thôn 3, xã Bình Minh phản ánh:** Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo ngành chức năng liên quan sớm cấp Giấy CNQSD đất cho gần 20 hộ dân phía sau Trường Mẫu giáo Hoa Mai để bà con an tâm sinh sống. Ý kiến này đã kiến nghị nhiều lần, nhưng chưa được giải quyết.

**Nội dung giải trình:**

Căn cứ Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 1277/QĐ-TTg ngày 01/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản Quốc gia.

Theo đó, hiện nay UBND huyện đang tạm ngưng giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai đối với các thửa đất nằm trong quy hoạch dự trữ, thăm dò và khai thác quặng Bauxite để chờ hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền.

**2.21. Cử tri Hoàng Văn Hồ - thôn 4, xã Đường 10 phản ánh:** Vào cuối năm 2022, bà con nhân dân thôn 3, 4 gần khu vực Trung đoàn 719 xã đường 10 đã được nhà nước tổ chức đo giải thửa nhưng đến nay vẫn chưa được cấp GCN QSD đất. Đề nghị UBND huyện quan tâm xem xét.

**Nội dung giải trình:**

Căn cứ Quyết định số 2310/QĐ-UBND ngày 16/9/2020 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán đo chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm Chủ đầu tư thực hiện đo chỉnh lý Bản đồ đo đạc chính quy toàn bộ thị trấn Đức Phong và một phần xã Đăk Nhau, một phần xã Đường 10. Đến nay, Bản đồ đo đạc chính quy đang được Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện, phê duyệt để đưa vào khai thác và sử dụng. Do đó, sau khi Bản đồ đo đạc chính quy được phê duyệt, đề nghị cử tri liên hệ UBND xã để được hướng dẫn trình tự, thủ tục giao đất, cấp Giấy CNQSD đất theo quy định.

**3. Chế độ chính sách:**

**3.1. Cử tri Trần Minh Út - PCT Hội Khuyến học thị trấn phản ánh:** Ông đã có đơn khiếu nại gửi đến các ngành chức năng liên quan của tỉnh, huyện, thị trấn, về việc xếp mức thù lao đối với người nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách hội đặc thù ở cấp xã và thị trấn; đã làm việc với các phòng của huyện 2 lần (Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; Phòng Nội vụ); tuy nhiên chưa có kết quả. Đề nghị Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND huyện xem xét hỗ trợ chế độ thù lao đối với người nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách hội đặc thù ở cấp xã.

**Nội dung giải trình:**

Về nội dung này đã được UBND huyện giải trình tại Báo cáo số 225/BC-UBND ngày 01/8/2023 (gửi kèm Báo cáo số 225/BC-UBND).

**3.2. Cử tri thị trấn Đức Phong, xã Đoàn Kết phản ánh:** Cán bộ không chuyên trách được cử đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị tại tỉnh Bình Phước từ tháng 9/2022 đến nay nhưng chưa được hỗ trợ kinh phí. Đề nghị Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND huyện xem xét hỗ trợ những người hoạt động không chuyên trách khi được đưa đi đào tạo.

**Nội dung giải trình:**

Căn cứ Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nhân lực chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nhân lực chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Bình Phước được ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh;

Căn cứ Công văn số 2439/SNV-CCVC&TCVM ngày 22/11/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước về việc trả lời kiến nghị tại Công văn số 1782/UBND-KT ngày 19/9/2023 của UBND huyện Bù Đăng tại Điều 12 Nghị quyết 17 quy định về hỗ trợ đào tạo trung cấp, cao cấp lý luận chính trị chỉ quy định đối tượng được hưởng là cán bộ, công chức, viên chức, không áp dụng cho đối tượng là những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp, khu phố. Các trường hợp người hoạt động không chuyên trách khi được đưa đi đào tạo nếu không nhận được hỗ trợ bất cứ khoản kinh phí nào từ Trường Chính trị thì được hưởng hỗ trợ chi phí bồi dưỡng. Kinh phí hỗ trợ lấy từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn kinh phí khác của cơ quan, đơn vị. Mức chi áp dụng không vượt quá điểm b, khoản 1, Điều 6 của Nghị quyết 17.

Như vậy, theo Công văn số 2439/SNV-CCVC&TCVM ngày 22/11/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước thì các trường hợp người hoạt động không chuyên trách khi được đưa đi đào tạo nếu không nhận được hỗ trợ bất cứ khoản kinh phí nào từ Trường Chính trị thì được hưởng hỗ trợ chi phí bồi dưỡng lấy từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn kinh phí khác của cơ quan, đơn vị. Mức chi áp dụng không vượt quá điểm b, khoản 1, Điều 6 của Nghị quyết 17.

Đề nghị cán bộ, công chức, viên chức liên hệ cơ quan, đơn vị công tác để được giải quyết.

**3.3. Cử tri Nguyễn Thị Thanh Vân - Chủ tịch Hội LHPN xã Đức Liễu và cử tri Đặng Thị Bích Liên - Thôn 3, xã Đoàn Kết phản ánh:** Tại khoản 2, Điều 1 Nghị quyết 28/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (sửa đổi, bổ sung NQ 17/2018/NQ-HĐND) có ghi: Cán bộ, công chức ngoài các khoản hỗ trợ tại Điều 12 Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND còn hưởng thêm (đối với nữ) theo ngân sách tỉnh: DTTS: 0,4 lần mức lương cơ sở/tháng; Nữ: 0,3 lần mức lương cơ sở/tháng; Nữ có con dưới 36 tháng: 0,3 lần mức lương cơ sở/tháng. Đối với cán bộ, công chức cấp xã là nữ được cử đi bồi dưỡng lớp Trung cấp chính trị từ tháng 9/2022

đến nay chưa được chi hỗ trợ theo Nghị quyết 28. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo ngành chức năng có liên quan trả lời cho cử tri được biết có được hỗ trợ phần này không?

**Nội dung giải trình:**

Căn cứ Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nhân lực chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nhân lực chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Bình Phước được ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh.

Đề nghị UBND xã Đức Liễu và xã Đoàn Kết dự toán kinh phí hỗ trợ gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định trình UBND huyện giải quyết theo quy định.

**3.4. Cử tri Đinh Văn Chúc - Trưởng thôn 8, xã Nghĩa Trung phản ánh:** Ngày 03/11/2023, BQL và các ban ngành đoàn thể thôn 8 đã họp xét hộ nghèo, hộ cận nghèo 2024 và hộ thoát nghèo năm 2023 và đã được UBND xã Nghĩa Trung họp xét công nhận thôn 8 có 3 hộ nghèo. Tuy nhiên, ngày 21/11/2023, đoàn của huyện, tỉnh về phúc tra lại thì thôn 8, xã Nghĩa Trung không có hộ nào được công nhận là hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều giai đoạn 2022 – 2025. Đề nghị cơ quan chức năng của huyện xem xét (*có đơn kiến nghị kèm theo*).

**Nội dung giải trình:**

UBND huyện đã ban hành Công văn số 203/UBND-VX ngày 30/01/2024, theo đó đã giao phòng Lao động, TB&XH phối hợp với UBND xã Nghĩa Trung kiểm tra, xác minh thông tin đơn của ông Đinh Văn Chúc.

Kết quả rà soát: Do các hộ không thông thạo tiếng phổ thông nên khi Đoàn phúc tra của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hỏi các câu hỏi các hộ gia đình đã không hiểu hết câu hỏi và cung cấp thông tin không chính xác. Hiện nay, việc rà soát hộ nghèo được triển khai trực tiếp trên phần mềm quản lý hộ nghèo nên thông tin thay đổi dẫn đến kết quả thay đổi. Căn cứ khoản 2, Điều 5 của Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm: “*Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên theo quy trình quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều 4 Quyết định này: quyết định công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo; cấp Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày bắt đầu rà soát theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Quyết định này. Trường hợp không đủ điều kiện theo quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.*” thì thẩm quyền rà soát hộ nghèo thường xuyên do UBND cấp xã thực hiện; vì vậy, UBND xã Nghĩa

Trung đã có buổi làm việc với ông Đinh Ngọc Chúc - Trưởng thôn 8, thống nhất thực hiện kiểm tra và rà soát thường xuyên theo quy định đối với 03 hộ dân trên; tại buổi làm việc ông Chúc không có ý kiến, kiến nghị, yêu cầu khác (kèm theo Công văn số 07/CV-UBND ngày 05/02/2024 của UBND xã Nghĩa Trung)

#### 4. Lĩnh vực y tế:

**4.1. Cử tri Trần Văn Anh - Thôn 6, xã Đoàn Kết phản ánh:** Thời gian qua, tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn huyện thiếu thuốc chữa bệnh cho bệnh nhân. Sau khi khám bệnh tại Trung tâm y tế xong thì bệnh nhân được bác sĩ kê toa ra các nhà thuốc để mua và không được BHXH thanh toán lại. Vậy số tiền nhân dân mua bảo hiểm y tế thời gian qua được sử dụng vào mục đích gì. Đề nghị BHXH huyện công bố việc sử dụng nguồn kinh phí trên để người tham gia BHYT biết.

##### Nội dung giải trình:

Theo Báo cáo của Bảo hiểm xã hội huyện tại Báo cáo số 05/BC-BHXH ngày 20/02/2024. Theo đó, số tiền nhân dân mua BHYT thời gian qua được sử dụng vào mục đích khám, chữa bệnh cho người dân tham gia BHYT (ngoài chi phí thuốc còn có khám cận lâm sàng, tiền ngày, giường...) Nguồn kinh phí khám, chữa bệnh BHYT năm 2023 sau khi quyết toán năm còn dư sẽ phân bổ về Trung ương.

**4.2. Cử tri Trần Anh Lục - thôn 1, xã Đường 10 phản ánh:** Các trường học mua bảo hiểm y tế đạt 100%, nhưng thời gian qua, người tham gia bảo hiểm đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn huyện lại không được cấp thuốc. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo ngành y tế sớm khắc phục tình trạng trên để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người tham gia bảo hiểm y tế.

##### Nội dung giải trình:

Đối với ý kiến của cử tri, UBND huyện đã ban hành Công văn số 178/UBND-TH ngày 26/01/2024. Theo đó, đã yêu cầu Trung tâm Y tế rà soát và Trung tâm Y tế đã giải trình tại Báo cáo số 25/CV-TTYT ngày 01/02/2024 (đính kèm theo Báo cáo này).

**4.3. Cử tri Phan Văn Giá - thôn 6, xã Đường 10 phản ánh:** Trung tâm Y tế huyện Bồ Đăng thực hiện công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân không đạt hiệu quả (80% loại thuốc, bệnh nhân phải mua từ bên ngoài). Đề nghị Trung tâm y tế huyện có giải pháp để sớm đáp ứng thuốc kịp thời cho người bệnh.

##### Nội dung giải trình:

Đối với ý kiến của cử tri, UBND huyện đã ban hành Công văn số 178/UBND-TH ngày 26/01/2024. Theo đó, đã yêu cầu Trung tâm Y tế rà soát và Trung tâm Y tế đã giải trình tại Báo cáo số 25/CV-TTYT ngày 01/02/2024 (đính kèm theo Báo cáo này).

#### 5. Lĩnh vực khác:

**Cử tri Nguyễn Thị Thủy - Thôn 3, xã Minh Hưng phản ánh:** Gia đình chuyển đến sinh sống tại thôn 3, xã Minh Hưng từ 1983 đến ngày 01/01/1999



mới làm GCN QSDĐ. Đến 15/3/1999 toàn dân xã Minh Hưng mới đăng ký hộ khẩu thường trú (*trước đó đã có nhưng do tách tỉnh công an báo không lưu hồ sơ*). Khi vay thế chấp ngân hàng, ngân hàng yêu cầu phải xác minh hộ khẩu nơi cư trú căn cứ vào thời điểm cấp GCN QSDĐ, khi công an xác minh HKTT thì chỉ xác minh từ tháng 3/1999 đến nay, do đó thời gian từ 01/01/1999 đến tháng 03/1999 theo GCN QSDĐ công an không xác nhận. Vì vậy đề nghị ngành Công an hỗ trợ xác nhận cho người dân có sinh sống tại địa phương trong thời điểm lúc cấp GCN QSDĐ để thực hiện các thủ tục được đảm bảo.

#### **Nội dung giải trình:**

Đối với kiến nghị của cử tri, Công an huyện đã có giải trình tại Báo cáo số 12/BC-CAH-QLHC ngày 20/02/2024. Theo đó, Công an huyện đã đề nghị bà Nguyễn Thị Thủy liên hệ Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội (tại bộ phận một cửa) Công an huyện Bù Đăng để được hướng dẫn, xác minh làm rõ nơi đăng ký thường trú của mình trước thời điểm ngày 30/3/1999.

Trên đây là Báo cáo giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa VII của UBND huyện Bù Đăng./.

#### **Nơi nhận:**

- TT. HĐND huyện;
- CT và các PCT UBND huyện;
- LDVP, CV;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**



*Vũ Văn Mười*